

## **CHỈ THỊ**

**V/v chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhà trọ,  
ăn uống, ca nhạc, karaoke, sản xuất và cung ứng băng nhạc,  
băng hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.**

Trong những năm gần đây, các hoạt động kinh doanh nhà trọ, ăn uống, ca nhạc, karaoke, sản xuất và cung ứng băng nhạc, băng hình... phát triển ngày càng nhiều, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tầng lớp dân cư thành phố. Mặt khác, trong lĩnh vực hoạt động này đã phát sinh những tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần, đạo đức xã hội và cả lĩnh vực an ninh trật tự xã hội.

Mặc dù các cấp, các ngành có những nỗ lực trong việc quản lý Nhà nước và dư luận xã hội đã phê phán gay gắt nhưng những mặt tiêu cực vẫn không có chiều hướng thuyên giảm, trái lại có xu hướng gia tăng, đòi hỏi phải kịp thời chấn chỉnh, đưa các hoạt động kinh doanh này vào nề nếp trật tự và lành mạnh, ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực.

Trước tình hình đó và do đặc điểm các ngành kinh doanh này có sự liên kết hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thành phố thực hiện các việc như sau :

1- Ủy quyền cho Sở Thương mại chủ trì cùng với các Sở Du lịch, Sở Văn hóa thông tin, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức rà soát thống kê lại toàn bộ các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, nhà trọ, quán cá phê, bia, ca nhạc, karaoke, cửa hàng sản xuất sang băng nhạc băng hình, cửa hàng bán, cho thuê băng hình và đề xuất qui hoạch lại đối với hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên, trình Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là 30/9/1995

2- Sở Thương mại cùng với các cơ quan nói ở điều 1 rà soát lại ngay các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố và của sở về các lĩnh vực kinh doanh này và đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định cần thiết để quản lý một cách đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và hướng các hoạt động này theo một khung pháp lý thống nhất.

3- Từ nay đến 30/9/1995, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai một đợt kiểm tra tập trung các cơ sở kinh doanh những lĩnh vực nêu trên, xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm, lập lại trật tự kinh doanh ; kiểm tra các

trường hợp doanh nghiệp Nhà nước cho tư nhân thuê bảng hiệu, duy trì cho tư nhân kinh doanh sai quy định. Đối với loại vi phạm này, ngoài việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính ra, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước có vi phạm còn phải chịu xử lý kỷ luật.

Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các ngành, các cấp phải thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị này.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Tấn Sang**